



ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เรื่อง ประมูลขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะดำเนินการ  
จำหน่ายพัสดุ จำนวน 99 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดดูสภาพ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอ  
องครักษ์ จังหวัด นครนายก โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21543 ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  
เวลา 09.00 – 09.20 น. โดยเจ้าหน้าที่จะนำไปดูสภาพพัสดุที่จะจำหน่าย หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำไปดูพัสดุไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดประมูลราคาวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.40 น. ณ คณะเภสัช  
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 1 ห้อง 104 โดยผู้เข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียน  
เวลา 09.20 – 09.35 น. ผู้ที่ไม่มาลงลายมือชื่อไว้จะไม่สิทธิเข้าสู่อำนาจในการขายทอดตลาดครั้งนี้

รายละเอียดการประมูลราคา

1. คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้กับผู้ประมูลราคาสูงสุด  
หากราคานั้นยังไม่เป็นราคาที่เหมาะสม
2. การประมูลราคา จะบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการฯ แสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้
3. ในกรณีที่คณะกรรมการฯ ตกลงขายพัสดุให้แก่ผู้ใดแล้ว ผู้ประมูลราคาได้รายนั้น  
จะต้องวางเงินสดมัดจำ เป็นจำนวนเงิน 50% ของราคาที่ประมูลได้ และจะต้องนำเงินมาชำระเพิ่มให้ครบถ้วน  
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ประมูลราคาได้
4. เมื่อครบกำหนดเวลาที่ผู้ประมูลได้ต้องนำเงินส่วนที่เหลือมาชำระตามข้อ 3 แล้ว ผู้ประมูล  
ได้ละเลยหรือเพิกเฉย มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ จะริบเงิน  
มัดจำทั้งหมด และดำเนินการขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิน้อยกว่าราคาขายทอดตลาด  
ครั้งแรก ผู้ประมูลได้เดิมจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดนั้น เมื่อนำเงินมัดจำที่รับไว้ในข้อ 3 มาหักกลบลบหนี้  
แล้วไม่เพียงพอ ผู้ประมูลได้เดิมต้องรับผิดชอบใช้ราคาในส่วนที่ขาดไปนั้นอีกจนครบ
5. เมื่อผู้ประมูลประมูลราคาได้ ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้  
ออกไปทันที หากมิได้ขนย้ายทันทีและพัสดุที่ประมูลได้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6. มหาวิทยาลัยฯ ถือว่า ผู้เข้าประมูลได้อ่านประกาศนี้โดยละเอียด และเข้าใจโดยตลอด  
แล้ว และเมื่อตนได้เข้าประมูลราคาแล้ว ยินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการ ตลอดจนไม่เรียกร้อง  
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

7. มหาวิทยาลัยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดย ผู้เข้าร่วมประชุมต้องใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณหน้าห้องก่อนเข้าร่วมการประชุม หากกรณีพบผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีอาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือผู้ที่มีอาการต้องสงสัย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าห้องร่วมการประชุมในครั้งนี้

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสาร

กรณีบุคคลธรรมดา เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

กรณีนิติบุคคล เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท, สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด กรณีมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด ยื่นขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 09.20 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2649 5000 ต่อ 21522 หรือ 21545 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล พันธุ์เวทย์)  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ